

QUYẾT ĐỊNH

**Ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật
năm 2014 trên địa bàn huyện Tuy Phước**

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật ngày 20/6/2012;

Căn cứ Quyết định số 405/QĐ-UBND ngày 21/02/2014 của UBND tỉnh Bình Định về việc ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2014 trên địa bàn tỉnh Bình Định;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Phòng Tư pháp huyện tại Tờ trình số 14/TTr-PTP ngày 28/02/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2014 trên địa bàn huyện Tuy Phước.

Điều 2. Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện, Trưởng phòng Phòng Tư pháp huyện, Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện, các cơ quan, tổ chức có liên quan và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Sở Tư pháp;
- TT. Huyện ủy, TT. HĐND huyện;
- CT, và các PCT UBND huyện;
- T/v HĐ PHPBGDPL huyện;
- Lãnh đạo VP, K7;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Phạm Tích Hiếu

KẾ HOẠCH

Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2014
trên địa bàn huyện Tuy Phước
(Ban hành kèm theo Quyết định số 277/QĐ-UBND
ngày 03 tháng 3 năm 2014 của UBND huyện)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Nhằm trang bị, nâng cao kiến thức pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân; qua đó, hình thành tình cảm, niềm tin vào pháp luật; giúp cho các chủ thể khi tham gia quan hệ pháp luật có hành vi xử sự phù hợp với quy định của pháp luật; góp phần phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân; thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

2. Yêu cầu

Đề cao vai trò lãnh đạo của Đảng đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; xác định phổ biến, giáo dục pháp luật là trách nhiệm của toàn hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở.

Đảm bảo tính khoa học, chính xác, trung thực; đảm bảo tính đại chúng, phù hợp với từng đối tượng, dễ nhớ, dễ áp dụng.

Hình thức, nội dung phổ biến, giáo dục phù hợp với nhu cầu từng lứa tuổi, trình độ dân trí và truyền thông, phong tục tập quán tốt đẹp của dân tộc.

Gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tại địa phương và đời sống hằng ngày của nhân dân.

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật phải được phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, địa phương và phải được tiến hành thường xuyên, liên tục.

II. NỘI DUNG, ĐỐI TƯỢNG VÀ HÌNH THỨC PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

1. Nội dung

Tuyên truyền cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân để mọi công dân đều nắm rõ các văn bản QPPL, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2014 để thực hiện theo Hiến pháp và pháp luật. Trong đó, tập trung tuyên truyền, phổ biến Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản hướng dẫn thi hành pháp luật về hòa giải ở cơ sở; Luật Đất đai; Luật Bảo vệ môi trường; pháp luật về phòng, chống tham nhũng; Luật Hôn nhân và Gia đình; Luật Thực hành tiết kiệm chống lãng phí; Bộ luật Dân sự và các văn bản pháp luật phục vụ nhiệm vụ chính trị của ngành, địa phương.

Những kiến thức cơ bản về nhà nước và pháp luật, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, trình tự, thủ tục cơ bản để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân...

2. Đối tượng

Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức, học sinh trong các trường phổ thông trung học, trung học cơ sở, tiểu học; cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang; lực lượng lao động trong các doanh nghiệp, toàn thể nhân dân sống và làm việc trên địa bàn huyện.

3. Hình thức

Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, hội, đoàn thể huyện, UBND các xã, thị trấn lựa chọn hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật cho phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị và địa phương thông qua các hình thức như: Tuyên truyền miệng, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử của UBND huyện, hệ thống đài truyền thanh, panô, áp phích; các hội thi tìm hiểu pháp luật; công tác trợ giúp pháp lý; xét xử lưu động của Tòa án nhân dân huyện; sinh hoạt “Ngày pháp luật” và các thiết chế sinh hoạt cơ sở; khai thác từ sách pháp luật; hoạt động của các Câu lạc bộ pháp luật...

Khuyến khích các phòng, ban, ngành, hội đoàn thể huyện và địa phương phát huy những hình thức, biện pháp phổ biến, giáo dục pháp luật đang thực hiện có hiệu quả, sáng tạo những hình thức mới nhằm làm đa dạng, sinh động các hình thức trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, góp phần nâng cao hiệu quả của công tác tuyên truyền.

III. CÁC BIỆN PHÁP CHỦ YẾU TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KẾ HOẠCH

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo

Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện tham mưu kịp thời cho UBND huyện các chương trình, kế hoạch về phổ biến, giáo dục pháp luật, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện và tổ chức thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Xây dựng, củng cố, bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật cho đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật cấp xã; các hòa giải viên ở cơ sở. Việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật phải luôn hướng về cơ sở, phục vụ tích cực cho việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ ở cơ sở; đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc giải quyết công việc của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức; góp phần nâng cao ý thức đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

2. Các biện pháp chủ yếu trong tổ chức triển khai

Căn cứ vào Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2014 của UBND huyện, Thường trực Hội đồng PHPBGDPL huyện xây dựng kế hoạch cụ thể của Hội đồng để phối hợp với Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện và UBND các xã, thị trấn lập kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật.

Thường xuyên đổi mới các hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng, các chuyên mục Pháp luật và đời sống; lồng ghép hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật vào các hoạt động khác của cơ quan, đơn vị, coi việc học tập pháp luật là một trong những tiêu chuẩn để bình xét, thi đua khen thưởng. Qua đó, nâng cao nhận thức pháp luật, ý thức trách nhiệm cho công chức trong việc thực thi công vụ, phục vụ nhân dân.

Tăng cường công tác trợ giúp pháp lý dưới nhiều hình thức phù hợp cho người dân, đặc biệt là người nghèo, đối tượng chính sách và nhân dân ở những vùng đặc biệt khó khăn.

Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện và UBND các xã, thị trấn cần tổ chức triển khai thực hiện Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg ngày 25/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật, có biện pháp củng cố, bổ sung đầu sách và khai thác có hiệu quả tủ sách pháp luật, thường xuyên thông báo nội dung sách, tài liệu pháp luật cho cán bộ, nhân dân biết để đến đọc và tra cứu.

Xây dựng, củng cố lực lượng hòa giải viên cơ sở để đảm bảo đủ số lượng, tiêu chuẩn theo quy định. Có kế hoạch cụ thể để thường xuyên tổ chức bồi dưỡng về nghiệp vụ, kiến thức pháp luật cho hòa giải viên; thực hiện chế độ bồi dưỡng thích hợp; động viên khuyến khích các hoạt động hoà giải ở cơ sở để hoạt động hòa giải đạt hiệu quả cao.

Tiếp tục hoàn thiện, củng cố và nhân rộng mô hình “Câu lạc bộ Pháp luật”; “Câu lạc bộ Trợ giúp pháp lý”; “Câu lạc bộ Nông dân với pháp luật” trong nhân dân và phối hợp với Chi nhánh Trợ giúp pháp lý nhà nước số 1 của tỉnh nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Cơ quan Thường trực Hội đồng PHPBGDPL huyện – Phòng Tư pháp

Thực hiện nhiệm vụ quyền hạn theo quy định tại Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản hướng dẫn thực hiện; Quyết định số 2878/QĐ-UBND ngày 06/12/2013 của UBND huyện Tuy Phước ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện Tuy Phước. Trong đó cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Tham mưu UBND huyện:

+ Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện năm 2014;

+ Triển khai thực hiện Quyết định số 409/QĐ-TTg ngày 09/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 687/QĐ-UBND ngày 13/12/2013 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 04-KL/TW ngày 19/4/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI);

+ Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện thực hiện “Ngày pháp luật” theo Quyết định số 2824/QĐ-CTUBND ngày 06/12/2010 của Chủ tịch UBND tỉnh về xây dựng kế hoạch tổ chức “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2014 (ngày 9/11) khi có yêu cầu;

+ Hướng dẫn UBND cấp xã triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thực hiện luật này;

+ Tiếp tục khai thác, quản lý Tủ sách pháp luật tại cơ quan, đơn vị, địa phương theo Quyết định số 2309/QĐ-CTUBND ngày 08/10/2010 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Định;

+ Theo dõi việc phối hợp giữa UBND cấp xã với các cơ quan có liên quan thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật cho một số đối tượng đặc thù được quy định tại Điều 17, Điều 19, Điều 20, Điều 22 của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật;

+ Xây dựng và triển khai kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng, quản lý đội ngũ báo cáo viên pháp luật theo thẩm quyền và chỉ đạo, hướng dẫn UBND cấp xã thực hiện nhiệm vụ này đối với tuyên truyền viên pháp luật và những người được mời tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật.

Tham mưu, trình UBND huyện dự thảo Quyết định ban hành Kế hoạch phổ biến Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Quý I và II/2014 và những năm tiếp theo).

- Tổ chức sơ kết, tổng kết công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2014.

- Thực hiện công tác thi đua, khen thưởng đối với các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Thời gian thực hiện: Cả năm.

2. Công an huyện

Tham mưu, trình UBND huyện:

+ *Dự thảo Quyết định ban hành Kế hoạch phổ biến Nghị định 171/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt và văn bản pháp luật có liên quan.*

Thời gian thực hiện: Quý II/2014.

+ *Dự thảo Quyết định ban hành Kế hoạch phổ biến Luật Cư trú (được sửa đổi, bổ sung năm 2013).*

Thời gian thực hiện: Quý II và III/2014.

4. Văn phòng HĐND&UBND huyện

Tham mưu, trình UBND huyện dự thảo Quyết định ban hành Kế hoạch phổ biến Luật Tiếp công dân.

Thời gian thực hiện: Quý II và III/2014.

5. Phòng Tài nguyên & Môi trường huyện

Tham mưu, trình UBND huyện dự thảo Quyết định ban hành Kế hoạch phổ biến Luật Đất đai năm 2013 và Luật Bảo vệ môi trường.

Thời gian thực hiện: Quý II và III/2014.

6. Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện

Căn cứ Kế hoạch này, tham mưu đề xuất UBND huyện cấp kinh phí phục vụ cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2014.

Tham mưu, trình UBND huyện dự thảo Quyết định ban hành Kế hoạch phổ biến Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Thời gian thực hiện: Quý II và III/2014.

7. Thanh tra huyện

Tham mưu UBND huyện tiếp tục tổ chức triển khai Quyết định số 3073/QĐ-UBND ngày 25/12/2013 của UBND huyện ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng trên địa bàn huyện trong năm 2014.

Thời gian thực hiện: Cả năm.

8. Đài Truyền thanh huyện

Phối hợp với các phòng, ban, ngành, hội đoàn thể huyện và UBND các xã, thị trấn tăng cường giới thiệu các văn bản pháp luật mới ban hành.

Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả phổ biến, giáo dục pháp luật, thời lượng phát sóng, mở thêm chuyên mục mới để đưa nội dung pháp luật đến mọi tầng lớp nhân dân.

Phản ánh tình hình vi phạm pháp luật trên địa bàn, nêu gương người tốt việc tốt trong việc chấp hành pháp luật.

9. Trách nhiệm của các phòng ban, ngành, hội đoàn thể huyện và UBND các xã, thị trấn

Thực hiện trách nhiệm phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ công chức, viên chức theo quy định tại Điều 28, Điều 34 của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật.

Căn cứ Kế hoạch của UBND huyện, Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, hội đoàn thể trên địa bàn huyện và UBND các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện tại cơ quan, đơn vị và địa phương mình, đồng thời gửi về Hội đồng PHPBGDPL huyện (qua Phòng Tư pháp) để theo dõi, chỉ đạo.

Tổ chức thực hiện và bố trí kinh phí nhằm đảm bảo cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đạt hiệu quả.

Tổ chức triển khai “Ngày pháp luật” theo Quyết định số 2824/QĐ-CTUBND ngày 06/12/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định.

Lập kế hoạch tổ chức thực hiện Quyết định số 687/QĐ-UBND ngày 13/12/2012 của UBND tỉnh Bình Định ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 04-KL/TW ngày 19/4/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI).

Thời gian thực hiện: Cả năm.

10. Đề nghị Văn phòng, các Ban xây dựng Đảng trực thuộc Huyện ủy

Tham mưu, hướng dẫn hoặc thực hiện sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật theo quy định tại Kết luận số 04-KL/TW ngày 19/4/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Chỉ thị số 03-CT/TU ngày 10/02/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Thực hiện và chỉ đạo cơ quan, đơn vị, tổ chức trực thuộc thực hiện “Ngày pháp luật” theo Quyết định số 2824/QĐ-CTUBND ngày 06/12/2010 của Chủ tịch UBND tỉnh; xây dựng kế hoạch tổ chức “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2014 (ngày 9/11).

Thời gian thực hiện: Cả năm.

11. Đề nghị UBMTTQVN huyện và các tổ chức thành viên của Mặt trận

Chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức nhiều hình thức hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật những nội dung và hình thức thiết thực cho hội, đoàn viên mình và cho người dân.

Xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình phối hợp giữa Phòng Tư pháp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện về tăng cường thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở.

Vận động tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp và người dân tham gia hoạt động hỗ trợ công tác tuyên truyền.

Tham gia giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về phổ biến, giáo dục pháp luật.

12. Đề nghị Tòa án nhân dân và Viện kiểm sát nhân dân huyện: Tăng các buổi xét xử lưu động, các hoạt động điều tra, truy tố, xét xử nhất là các vụ án điển hình liên quan đến ma túy, mại dâm, trộm cắp, cướp, cướp giật, lừa đảo, tham nhũng... Thông qua công tác này nhằm đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân.

13. Kinh phí bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

Giao Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện tham mưu UBND huyện quyết định cấp kinh phí cho công tác giáo dục pháp luật. Hướng dẫn, quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện theo quy định của pháp luật.

Trong quá trình thực hiện Kế hoạch này, các cơ quan, đơn vị tiến hành báo cáo định kỳ 06 tháng, năm, đồng thời có những kiến nghị, đề xuất gì gửi về Phòng Tư pháp để tổng hợp, báo cáo UBND huyện. Giao Trưởng phòng Phòng Tư pháp huyện theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này và báo cáo kịp thời UBND huyện xem xét chỉ đạo.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Phạm Tích Hiếu